



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **34** /BC-UBND

Bình Định, ngày **20** tháng **3** năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII**

Thực hiện Công văn số 10/TTHĐND ngày 31/01/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII; qua rà soát, UBND tỉnh nhận được 61 kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Cụ thể gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 kiến nghị; Công thương, điện lực, viễn thông: 02 kiến nghị; Ban QLKKT tỉnh: 02; Tài chính, ngân hàng: 05 kiến nghị; Quy hoạch, xây dựng, kế hoạch-đầu tư: 03; Tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng: 05 kiến nghị; Giao thông - vận tải: 20 kiến nghị; Lao động - TB và XH: 07 kiến nghị; Chế độ, chính sách: 10 kiến nghị; An ninh trật tự: 01 kiến nghị.

UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: có 06 kiến nghị

Câu số 1. *Cử tri xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị:* UBND tỉnh quan tâm có cơ chế hỗ trợ xi măng, kinh phí để xây dựng hệ thống mương bê tông tiêu úng trong các khu dân cư và các tuyến mương bê tông dọc theo các tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để giảm thiểu ngập úng trong mùa mưa.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hoài Nhơn, đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn căn cứ theo các quy hoạch được duyệt, xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn, giảm thiểu ngập úng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Câu số 2. *Cử tri xã Phước Nghĩa, xã Phước Hiệp huyện Tuy Phước đề nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định quan tâm khắc phục, gia cố và đầu tư xây dựng tuyến kênh N2-1 đoạn từ xã Phước Nghĩa đến xã Phước Hiệp, vì hiện nay đang bị xuống cấp, sạt lở, không cấp đủ nước cho sản xuất.

Trả lời:

Tuyến kênh N2-1 thuộc hệ thống Thạnh Hòa có nhiệm vụ chuyên tải cung cấp nước tưới cho 123 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 02 xã Phước Nghĩa và Phước Hiệp có tổng chiều dài 2.407m, đã được kiên cố bê tông 965m, còn lại là kênh đất (1.082m) nhưng vẫn đảm bảo đưa dẫn nước tưới ổn định, kịp thời.

Hàng năm sau các đợt mưa lũ, vào đầu vụ Đông Xuân, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định (sau đây gọi tắt là Công ty) tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng của các tuyến kênh để nạo vét, đắp các đoạn sạt lở, phát dọn cây cỏ để kênh mương được thông thoáng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, trong thời gian đưa nước tưới phục vụ sản xuất, Công ty đã tổ chức cho công nhân thường xuyên kiểm tra vớt rác, phát dọn cây cỏ để kênh mương thông thoáng nên đảm bảo việc chuyển tải nước tưới phục vụ sản xuất. Đến nay, chưa để xảy ra tình trạng thiếu nước gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

Việc cử tri kiến nghị đầu tư kiên cố các tuyến kênh trên là cần thiết. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nhu cầu cần kiên cố kênh mương các hệ thống tưới, trình UBND tỉnh xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030 để làm cơ sở thực hiện.

Câu số 3. Cử tri phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra, thực hiện nạo vét mương thuộc Hợp tác xã 2 Nhơn Phú, vì hiện nay không đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Trả lời:

Trên địa bàn Hợp tác xã Nhơn Phú 2 có 08 tuyến kênh tưới thuộc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý. Đầu vụ Đông Xuân 2023-2024, Công ty đã đầu tư và thực hiện nạo vét 08 tuyến kênh nói trên với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Đồng thời, trong thời gian đưa nước tưới phục vụ sản xuất, Công ty đã tổ chức cho công nhân thường xuyên kiểm tra, phát dọn cây cỏ để kênh mương được thông thoáng nên các tuyến kênh nói trên đảm bảo việc chuyển tải nước phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, đối với các tuyến kênh nội đồng do Hợp tác xã Nhơn Phú 2 quản lý hiện nay chưa được phát dọn và nạo vét, mặt khác Hợp tác xã Nhơn Phú 2 không có tổ đội thủy nông nên công tác đưa dẫn nước vào ruộng gặp khó khăn. UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú và Hợp tác xã Nhơn Phú 2 thành lập tổ đội thủy nông để phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi IV trong công tác đưa dẫn nước vào ruộng kịp thời, hạn chế thất thoát nước.

Câu số 4. Cử tri xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn phản ánh: Hiện nay, tỉnh chưa đầu tư xây dựng tuyến đê kè từ Kiên Thạnh đến Tây Bình nên gây sạt lở, nguy hiểm cho người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm kiểm tra, quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đê kè này.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn kiểm tra đoạn kè từ Kiên Thạnh đến Tây Bình, đánh giá sự cần thiết đầu tư, báo cáo xin chủ trương đầu tư gửi các cấp thẩm quyền xem xét để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2026-2030 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Câu số 5. Cử tri xã Cát Minh, huyện Phú Cát phản ánh: Thời gian qua, đê bao đồng muối được đầu tư xây dựng giai đoạn I đã phát huy hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Cử

tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư công sớm xây dựng đê bao đồng muối giai đoạn 2 để phục vụ việc sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản và vận chuyển hàng hoá của người dân.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát kiểm tra sự cấp thiết, đề xuất cụ thể, gửi các cấp thẩm quyền xem xét để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Câu số 6. Cử tri huyện Vân Canh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện khảo sát và sớm khắc phục, gia cố những đoạn sạt lở, sung yếu trên tuyến đê sông Hà Thanh đoạn từ xã Canh Vinh đến xã Canh Hoà để đảm bảo sản xuất, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân.

Trả lời:

Ngày 07/6/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án: Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 để xác định đầy đủ các nguyên nhân chính gây sạt lở bờ sông, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ sông một cách bền vững

Đến nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai khảo sát, lập Đề án. Thời gian hoàn thành Đề án nghiên cứu trong tháng 8/2024. Sau khi Đề án hoàn thành Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Trước mắt, giao UBND huyện Vân Canh gia cố tạm vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, ĐIỆN LỰC, VIỄN THÔNG: có 02 kiến nghị

Câu số 7. Cử tri xã Cát Tài, huyện Phù Cát kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định có phương án làm mới tuyến điện từ công làng vào đồng mương khai của xã Cát Tài để đảm bảo an toàn cho bà con sản xuất, vì cánh đồng quá rộng, nhưng hiện nay đang dùng cọc tre đưa điện vào dễ gây nguy hiểm cho nhân dân.

Trả lời:

Thực hiện quy định của Luật Điện lực, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Điện lực và Thông tư số 39/2015/TT-BCN ngày 18/11/2015 quy định hệ thống điện phân phối, thời gian qua trên địa bàn huyện Phù Cát, ngành Điện đầu tư số tiền rất lớn để xây dựng hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, hệ thống lưới điện hạ áp trên địa bàn huyện Phù Cát được xây dựng với số lượng 750 Km, lan tỏa đến khắp các khu dân cư để

cung cấp điện cho từng hộ gia đình, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân.

- Việc sử dụng điện vào mục đích bơm nước để tưới tiêu trên đồng ruộng là điều cần thiết của nhân dân, Điện lực Phù Cát tạo điều kiện thuận lợi và có phương án lắp đặt công tơ đo đếm điện năng ở những vị trí lưới điện hạ áp đi qua và ký hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định để bà con nhân dân có điện sử dụng. Tuy nhiên, đồng ruộng rất rộng, để đầu tư lưới điện hạ áp đến tận cánh đồng cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, với khả năng hiện tại, ngành Điện chưa thể đầu tư lưới điện hạ áp đến tận cánh đồng như cử tri xã Cát Tài kiến nghị.

Câu số 8. Cử tri phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn phản ánh: Hiện nay trên một số tuyến đường của thành phố còn nhiều hệ thống dây cáp viễn thông chằng chịt, gây mất mỹ quan đô thị. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cần rà soát, kiểm tra lại hệ thống dây cáp viễn thông trên các tuyến đường và thực hiện tháo bỏ các dây nào không còn hoạt động; đồng thời, có giải pháp bó gọn cáp viễn thông nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Điện lực Quy Nhơn phối hợp với các nhà mạng thực hiện chỉnh trang, bó gọn lại cáp viễn thông trên một số tuyến đường chính và hoàn thành trong tháng 11 năm 2023 gồm các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Mai Xuân Thưởng và đường 1 tháng 5....

III. LĨNH VỰC THUỘC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH: có 02 kiến nghị

Câu số 9. Cử tri phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn đề nghị:

9.1. Theo thông báo của Ban quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài thì thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01 tại khu phố 1 phường Bùi Thị Xuân được lấy một phần để trồng cây xanh, nhưng hiện Công ty TNHH XNK Tân Việt Hàn thực hiện đổ đất san lấp mặt bằng phía trước, bên ngoài công ty để sử dụng làm nơi tập kết đá; đồng thời, lấp một phần dòng suối làm thay đổi dòng chảy thoát nước trong mùa mưa làm hư hại trụ xi măng và hàng rào bên phía thửa đất của ông Lê Quang Vy ở tổ 10 khu phố 7. Cử tri đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này và yêu cầu Công ty TNHH XNK Tân Việt Hàn bồi thường thiệt hại tài sản do công ty gây ra đối với ông Lê Quang Vy.

Trả lời:

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01, khu phố 01, phường Bùi Thị Xuân của ông Lê Quang Vy có một phần diện tích 2864,2 m² nằm trong Quy hoạch là đất cây xanh KCN Phú Tài đã được bồi thường đất, vật kiến trúc, cây cối và ông Lê Quang Vy đã nhận tiền ngày 04/11/2015 (đính kèm hồ sơ). Liên quan đến vấn đề ranh giới đất, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 6117/UBND-

KT ngày 10/09/2020 yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định (Chủ đầu tư hạ tầng KCN) xây dựng tường rào ngăn cách giữa KCN với phía Đông núi Hòn Chà, trong đó đã xây xong đoạn qua ranh giới đất của ông Vỵ với KCN; đồng thời, đã thực hiện trồng cây xanh, khơi thông dòng chảy, tạo mương thoát nước để thu gom nước từ trên núi chảy xuống đi qua phần đất của KCN. Trong mùa mưa vừa qua, lượng nước từ trên núi Hòn Chà đổ xuống nhiều, nhưng không gây ảnh hưởng đến đất và tài sản của ông Lê Quang Vỵ (vì phần diện tích đất còn lại của ông Lê Quang Vỵ nằm về phía Tây của KCN, chủ yếu là đất sườn núi và có cos nền cao hơn rất nhiều so với phần đất của KCN), do đó việc cử tri kiến nghị, yêu cầu bồi thường tài sản là không có cơ sở.

Khu vực này địa hình đồi núi dốc, mùa mưa nước chảy mạnh nên khả năng gây sạt lở, bồi lấp đất cát là rất cao, nên Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư hạ tầng KCN thường xuyên kiểm tra, duy tu nạo vét tuyến mương đảm bảo lưu thoát nước, tránh gây ảnh hưởng đến đất, tài sản của các hộ dân liền kề; đồng thời, tiếp tục thực hiện trồng bổ sung, thay thế cây xanh tại một số vị trí cây đã chết, quản lý và sử dụng đất đúng theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

9.2. Công ty gỗ Đại Thành, khi thực hiện dự án mở rộng nhà xưởng đã có kế hoạch sẽ làm mương hở (đoạn từ dốc ông Phật xuống đoạn giáp đường vào công ty Mỹ Nguyên) để dẫn dòng nước chảy về Cầu lò gạch; tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện nên mỗi khi mưa lớn nước không thoát được, chảy vào nhà dân, gây hư hại tài sản của nhân dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và sớm thi công đoạn mương này.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Quy Nhơn. UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp giải quyết, trả lời cử tri.

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG: có 05 kiến nghị

1. Về lĩnh vực tài chính

Câu số 10. Cử tri xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng năm 2022 cho địa phương, vì hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt nhưng đến nay chưa hỗ trợ kinh phí cho địa phương.

Trả lời:

Theo Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đối với hỗ trợ bằng tiền được thực hiện sau khi kết thúc Chương trình và các danh mục đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2022 kết thúc vào tháng 10/2023; ngày 22/01/2024, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các địa phương báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các tuyến kênh thuộc Chương trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2022.

Đồng thời, ngày 8/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND, theo đó bố trí kế hoạch vốn cho Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ bằng tiền của Chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2022) với số tiền 35.737,895 triệu đồng. Do đó, sau khi nhận được báo cáo của các địa phương, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ cho các địa phương theo đúng quy định.

Câu số 11. Cử tri huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có liên quan sớm thực hiện việc chi tiền khen thưởng cho các xã đã đạt nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Trả lời:

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hàng năm lựa chọn từ 01-02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nổi bật và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và thưởng công trình phúc lợi.

Đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn năm 2022, đến giữa năm 2023 mới được công nhận xã đạt chuẩn. Kế hoạch vốn năm 2023 đã được phân bổ để bố trí cho các xã thực hiện kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm. Do vậy, đối với khen thưởng hàng năm cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, UBND tỉnh sẽ thực hiện khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh ngay khi đã bố trí xong nguồn kinh phí.

2. Về lĩnh vực ngân hàng

Câu số 12. Cử tri xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có ý kiến với ngành ngân hàng xem xét hỗ trợ vay vốn để tạo điều kiện cho các hợp tác xã có nguồn vốn tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn.

Trả lời:

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ; Chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp, các HTX, liên hiệp hợp tác xã. Không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay; Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các HTX, liên

hiệp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi theo các chương trình của ngân hàng; Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; Nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng nhằm tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở quản lý dòng tiền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Câu số 13. Cử tri xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ kiến nghị: Hiện nay ngư trường đánh bắt thu hẹp, nguồn lợi thủy sản ngày càng ít, mỗi chuyến ra khơi đều không đủ bù chi phí nên ngư dân hết sức khó khăn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm có ý kiến với ngành ngân hàng xem xét có chính sách hỗ trợ, khoan nợ các khoản vay của ngư dân vay để thực hiện đóng tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tạo điều kiện cho ngư dân thanh toán được tiền gốc đã vay ngân hàng.

Trả lời:

Theo báo cáo các Ngân hàng trên địa bàn về đối tượng là khách hàng vay vốn để phục vụ khai thác, đánh bắt hải sản (đóng tàu, mua ngư lưới cụ, thiết bị phục vụ khai thác...) của ngư dân ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, khoảng 216 khách hàng, dư nợ đến ngày 29/02/2024 là 50,9 tỷ đồng, trong đó:

- Đối với cho vay theo NĐ 67/2014/NĐ-CP khoảng 04 khách hàng (khách hàng khai thác kém hiệu quả, Ngân hàng đã tạo điều kiện cho cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ nhiều lần nhưng khách hàng không trả được nợ. Các khoản vay này hiện đang phân loại tài sản có thuộc nhóm nợ xấu tại Ngân hàng, Ngân hàng đã phải xử lý tài sản thế chấp là tàu cá vỏ thép để thu hồi nợ, việc xử lý tài sản được thực hiện thông qua cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, giá trị thu hồi sau khi xử lý tài sản chỉ mới thanh toán được một phần nợ vay của khách hàng. Dư nợ gốc của khoản nợ còn chưa được thu hồi có giá trị rất lớn. Hiện nay Ngân hàng vẫn đang phối hợp với Cơ quan Thi hành án để xác minh điều kiện thi hành án nhằm tiếp tục việc thu hồi nợ; Đối với cho vay vốn thông thường phục vụ khai thác, đánh bắt hải sản đang hoạt động bình thường, có hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ, chưa có khách hàng phản ánh gặp khó khăn cần chính sách hỗ trợ, khoan nợ.

Qua đó, việc Khoan nợ đối với khoản vay phục vụ phát triển nông nghiệp được căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định 55/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 116/2018/NĐ-CP) có quy định như sau:

“Điều 12. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoan nợ và cho vay mới

2. Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 Nghị định này được tổ chức tín dụng đánh giá chưa có khả năng hoặc không có khả năng trả nợ vay cho tổ chức tín dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại, báo cáo Thủ tướng

Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để được xem xét khoan nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại; thời gian khoan nợ tối đa là 02 (hai) năm. Riêng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 Nghị định này thời gian khoan nợ tối đa là 03 (ba) năm. Các khoản nợ khoan được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoan nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoan nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng từ ngân sách địa phương. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ dự phòng ngân sách trung ương.

Câu số 14. Cử tri phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để xác định hộ trung bình để tạo điều kiện cho các gia đình hộ trung bình có con em là học sinh, sinh viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ nhu cầu học tập.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; theo đó đối tượng Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật thuộc đối tượng vay vốn chương trình học sinh sinh viên.

Việc xác định đối tượng hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định “Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025”, Quyết định số 24/2021/NĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình”, Kế hoạch hướng dẫn hàng năm của Sở LD&TBXH và do UBND phường quyết định công nhận danh sách.

Theo kết quả điều tra và rà soát Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 tại Quyết định số 10354/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn, phường Thị Nại không có hộ có mức sống trung bình. Trong thời gian qua hộ có mức sống trung bình được UBND xã, phường quyết định công nhận danh sách và có nhu cầu vay vốn chương trình học sinh sinh viên, chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn đảm bảo nguồn vốn để cho vay kịp thời.

V. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ: có 03 kiến nghị

1. Lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng

Câu số 15. Cử tri phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn sớm triển khai thi công các công trình theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên khu đất Bến xe Hợp tác xã 1.4 và trụ sở Sở Thông tin truyền thông (cũ), vì hiện nay các công trình này đang xuống cấp nặng, dễ gây nguy hiểm cho người dân.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Quy Nhơn; đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án trường mẫu giáo và công viên công cộng phục vụ cộng đồng.

Câu số 16. Cử tri phường Hải Cảng tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm triển khai thực hiện Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn để tạo điều kiện cho 72 hộ bị ảnh hưởng dự án (thuộc tổ 55 khu phố 10, phường Hải Cảng) sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7606/UBND-KT về việc di dời các trường hợp hộ dân đang sinh sống trong khu đất Cảng Quy Nhơn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, theo đó, giao Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chủ động kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ dân đang cư trú trong khu vực cảng, lập danh sách gửi Sở Xây dựng để đăng ký nhu cầu mua nhà ở xã hội theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vẫn chưa có danh sách cụ thể gửi Sở Xây dựng để làm cơ sở hướng dẫn cho các hộ dân có nhu cầu về nhà ở xã hội tham khảo, làm hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Để giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri phường Hải Cảng, đề nghị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chủ động, khẩn trương lập danh sách cụ thể (họ và tên, địa chỉ, ...) 72 hộ bị ảnh hưởng dự án (thuộc tổ 55 khu phố 10, phường Hải Cảng) gửi Sở Xây dựng để hướng dẫn theo quy định.

2. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư

Câu số 17. Cử tri huyện Vân Canh tiếp tục đề nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng lại trụ sở làm việc của xã Canh Liên và Hội trường UBND xã Canh Vinh để đảm bảo điều kiện làm việc của địa phương cơ sở.

Trả lời:

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 bố trí cho UBND huyện Vân Canh thực hiện là 170.134 triệu đồng (ngân sách trung ương là 3.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 167.134 triệu đồng), trong đó vốn phân cấp cho Huyện thực hiện là 86.426 triệu đồng (bao gồm: Vốn Đầu tư tập trung là 61.426 triệu đồng, vốn từ Nguồn thu tiền sử dụng đất là 25.000 triệu đồng), vốn hỗ trợ thông qua dự án là 83.708 triệu đồng.

Hiện nay, nguồn thu để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản trầm lắng, do đó UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Vân Canh ưu tiên rà soát lại nguồn vốn tỉnh đã phân cấp cho Huyện kết hợp với các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án. Trường hợp nguồn vốn của Huyện không đảm bảo thực hiện dự án thì UBND huyện Vân Canh xác định lại khái toán tổng mức đầu tư, báo cáo HĐND cùng cấp, có văn bản trình UBND tỉnh xem xét, cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, làm cơ sở để cơ quan chuyên môn thẩm định

trình cấp thẩm quyền quyết định, hỗ trợ thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG: có 05 kiến nghị

1. Về quản lý đất đai, tài nguyên

Câu số 18. Cử tri xã Bok Tới, huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng lập quy hoạch đo đạc cấp sổ lâm bạ cho người dân để thuận tiện trong việc mua bán keo gỗ. Trong thời gian chờ đợi cấp sổ lâm bạ thì Nhà nước tạo điều kiện cho người dân mua bán khi keo đã đến tuổi khai thác.

Trả lời:

1. Về việc lập quy hoạch, đo đạc cấp sổ lâm bạ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người dân

Về nội dung này, trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn tại hội nghị ngày 12/9/2018; trên cơ sở rà soát, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3834/UBND-KT ngày 05/7/2019 về việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo đó: *"Trước mắt, chưa thực hiện việc thu hồi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do UBND cấp xã quản lý, đất lâm nghiệp đã giao cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân....."*.

Giao UBND huyện Hoài Ân căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ liên quan và tình hình thực tế, xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri tại xã Bok Tới; chủ động liên hệ, làm việc với các ngành chức năng để thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Về tạo điều kiện cho người dân mua bán khi keo đã đến tuổi khai thác

Việc khai thác gỗ rừng trồng sản xuất thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Lâm nghiệp, năm 2017; cụ thể như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 59 Luật Lâm nghiệp quy định: Chủ rừng quyết định khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của mình.

- Tại Khoản 9, Điều 2 Luật Lâm nghiệp quy định: Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với diện tích rừng trồng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất thì các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự đầu tư trồng rừng chưa phải là chủ rừng. Do đó, chưa được khai thác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

2. Về quản lý môi trường

Câu số 19. Cử tri xã Cát Lâm, huyện Phù Cát đề nghị: Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi heo của Công ty Trường Hải.

Trả lời:

Theo phản ánh của cử tri xã Cát Lâm về vấn đề ô nhiễm môi trường từ Trại trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Nông nghiệp Trường Hải Bình Định (Công ty Trường Hải), ngày 28/02/2024, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phù Cát và UBND xã Cát Lâm tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Trại trại nuôi heo của Công ty Trường Hải thuộc xã Cát Lâm, huyện Phù Cát.

Qua kiểm tra cho thấy Dự án Trại trại nuôi heo của Công ty Trường Hải có công suất thiết kế 10.000 con heo nái sinh sản, 16 heo đực giống và đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 4502/QĐ-UBND ngày 04/12/2017. Tại thời điểm kiểm tra, Trại trại đang hoạt động bình thường với công suất 3.200 con heo nái (khoảng 30% công suất thiết kế). Công ty Trường Hải đã xây dựng đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường và xử lý chất thải. Lượng nước thải từ hoạt động chăn nuôi phát sinh trung bình khoảng 300 m³/ngày và Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.800 m³/ngày; nước thải sau xử lý được tuần hoàn cho hoạt động rửa chuồng nuôi và không xả thải ra môi trường. Công ty đã lắp đặt 02 tháp hấp phụ khí phát sinh từ các bể biogas bằng than hoạt tính để loại bỏ các thành phần khí gây mùi hôi (NH₃, H₂S, mercaptan,...). Ngoài ra, Trại trại có mật độ cây xanh lớn (chiếm tỷ lệ khoảng 72%) và đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đến khu dân cư theo quy định (trên 400m). Do đó, đoàn kiểm tra nhận thấy khả năng phát sinh mùi hôi từ khu vực Trại trại đến khu dân cư lân cận thuộc xã Cát Lâm là không đáng kể.

Để thực hiện công tác bảo vệ môi trường và giảm thiểu tối đa mùi hôi phát sinh từ hoạt động của Trại trại ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận thuộc xã Cát Lâm theo kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Trường Hải tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ môi trường; trong đó, chú trọng việc vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý triệt để khí phát sinh từ các bể biogas. Đồng thời đề nghị Công ty sớm chuyển đổi công nghệ xử lý heo chết (từ phương pháp đốt sang chôn lấp hợp vệ sinh) và tái sử dụng khí gas phục vụ cho các hoạt động của Trại trại. Đồng thời, theo quy mô công suất, dự án này thuộc thẩm quyền quản lý về lĩnh vực môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát thực tế và phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án tại Quyết định số 494/QĐ-BTNMT ngày 29/02/2024, dự án sẽ tiếp tục chịu sự giám sát, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan quản lý địa phương.

Câu số 20. Cử tri phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn tiếp tục phản ánh: Thời gian qua, qua kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông từ hoạt động của các xe ra vào các mỏ đất tại khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Chủ đầu tư tỉnh thường

xuyên giám sát chặt chẽ các nhà thầu về việc tuân thủ đúng theo đánh giá tác động môi trường đã cam kết và tăng cường biện pháp hạn chế bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hộ dân (theo trả lời tại Câu số 34.1, của UBND tỉnh về trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp HĐND tỉnh thứ 11). Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục hiệu quả; các xe hoạt động không có giờ cố định, hoạt động liên tục, việc tưới nước giảm bụi cũng không đảm bảo theo quy định. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thực hiện chuyên chở đất hoạt động đúng giờ quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trả lời:

Tại khu vực mỏ QN03: Hiện nay có 05 giấy phép khai thác đất phục vụ thi công các công trình trọng điểm và các công trình vốn ngân sách tỉnh đang còn hiệu lực, cụ thể:

- Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân do BQL dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

- Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới do BQL dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (chưa hoạt động khai thác).

- Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh do BQL dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

- Khu tái định cư phục vụ Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1 D - Quốc lộ 19 mới do Ban Giải phóng mặt bằng làm chủ đầu tư.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do BQL dự án Dân dụng và Công nghiệp là chủ đầu tư.

Tất cả các giấy phép khai thác đất nêu trên đều thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt trước khi được cấp phép khai thác.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tổ chức nhiều đợt kiểm tra các khu vực khai thác đất tại điểm mỏ QN03, khu phố 8, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công (Văn bản số 6395/UBND-KT ngày 31/10/2022, Văn bản số 3324/UBND-KT ngày 24/5/2023) yêu cầu các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công chấp hành nghiêm các quy định theo giấy phép khai thác khoáng sản và bảo vệ trường, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC03), chính quyền địa phương, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển đất tại khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân. Tại thời điểm kiểm tra các mỏ đất đang dừng hoạt động khai thác. Theo ý kiến đại diện chính quyền địa phương, trong thời gian qua có một số xe vận chuyển đất che chắn, phủ bạt không đảm bảo, việc tưới nước giảm bụi không thường xuyên nên có tình trạng phát sinh bụi và đất rơi vãi trên đường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân Khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân (đoạn tiếp

giáp từ mỏ đất ra đến QL1A). Bên cạnh đó việc thi dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua khu vực 8 cũng phát sinh bụi ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân.

Theo ý kiến của Ban QLDA giao thông: trước đây Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã mở đường đi qua Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân, tuy nhiên sau khi phản ánh người dân về ô nhiễm do quá trình vận chuyển, Công ty đã mở đường vận chuyển về phía Tây, qua khu vực suối Dứa, Công ty đã thực hiện tốt việc tưới nước, vệ sinh môi trường. Thời gian gần đây, các nhà thầu khác (Công ty TNHH XD Tấn Thành, Công ty CP Dịch vụ thương mại và Đầu tư IDV, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO) đã mở đường vận chuyển theo đường công vụ của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đi qua suối Dứa (về phía Tây khu vực mỏ QN03), không còn đi theo đường Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân như trước đây nên có phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường do việc tưới nước, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Qua kết quả kiểm tra, UBND tỉnh như sau yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu các Chủ đầu tư (BQL dự án Giao thông tỉnh, BQL dự án Nông nghiệp và PTNT, Ban Giải phóng mặt bằng, BQL dự án Dân dụng và Công nghiệp) phối hợp (do BQL dự án Giao thông tỉnh chủ trì) có giải pháp điều tiết xe vận chuyển theo thời gian phù hợp tránh tình trạng một số thời điểm tập trung quá trình phương tiện gây cộng hưởng ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sản xuất người dân; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát các nhà thầu thi công trong việc chấp hành đầy đủ các quy định trong khai thác khoáng sản, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; tưới nước giảm bụi; tuân thủ về thời gian khai thác và vận chuyển từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày (không khai thác, vận chuyển vào ban đêm). Ngoài ra, đã yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải có logo thể hiện đầy đủ thông tin (tên doanh nghiệp, mỏ khai thác, công trình thi công), đảm bảo tải trọng cho phép và phải thực hiện các giải pháp che chắn để hạn chế rơi vãi trên đường vận chuyển.

- Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế - Môi trường và Công an thành phố Quy Nhơn chủ động nắm bắt tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển đất tại các mỏ đất QN03, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm có biện pháp xử lý nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6395/UBND-KT ngày 31/10/2022.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (Quyết định thành lập Tổ kiểm tra 10066/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND thành phố) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 215/UBND-KT ngày 09/01/2024 nhằm phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn từ xa và xử lý kiên quyết hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và tại Phường Bùi Thị Xuân nói riêng, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương giám sát báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Câu số 21. Cử tri phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng bãi dăm của Công ty CP Cảng Quy Nhơn do khối lượng khá lớn và chất vung cao, vào mùa gió Bắc bụi mịn của dăm bay về phía nhà dân ở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trả lời:

Theo phản ánh của cử tri phường Hải Cảng về tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi lưu chứa dăm của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn, ngày 04/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra tại các bãi dăm hiện đang hoạt động thuộc Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy có 04 đơn vị đang có hợp đồng thuê bãi chứa dăm trong khu vực Cảng Quy Nhơn, bao gồm: Công ty TNHH Hồng Hải (9.000 m²), Công ty Cổ phần Thành Ngân (13.176 m²), Công ty TNHH Hào Hưng (7.260 m²) và Công ty TNHH DHT (11.746,46 m²).

Tại thời điểm khảo sát xác định độ cao tại 02 bãi chứa dăm của Công ty TNHH DHT và Công ty TNHH Thành Ngân lần lượt là 12 m và 16m, vượt quá chiều cao quy định (không quá 10m) theo nội dung Giấy phép môi trường của dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 (giai đoạn 1) do UBND tỉnh cấp ngày 23/12/2022. Ngoài ra, bãi chứa dăm của Công ty Thành Ngân sát tường rào của Cảng Quy Nhơn, không có hành lang an toàn và dải cây xanh cách ly đảm bảo. Do đó, trong quá trình hoạt động của các bãi dăm nêu trên đã phát sinh bụi ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận thuộc phường Hải Cảng như phản ánh của cử tri.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn khẩn trương làm việc và yêu cầu các đơn vị thuê mặt bằng làm bãi dăm phải khống chế độ cao không quá 10m; đồng thời, tiến hành trồng vành đai cây xanh cách ly theo nội dung Giấy phép môi trường, tăng cường công tác vệ sinh mặt bằng Cảng để hạn chế tối đa tình trạng phát sinh bụi ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận thuộc phường Hải Cảng; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện của Công ty.

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI: có 20 kiến nghị

Câu số 22. Cử tri thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng quản lý các tuyến xe buýt:

23.1. Kiểm tra, di dời Trạm xe buýt tại khu phố ẩm thực (Phan Bội Châu - Lê Thánh Tôn) để đảm bảo mỹ quan đô thị vì thời gian vừa qua đã dừng hoạt động (*Cử tri phường Lê Lợi*).

Trả lời:

Ngày 06/3/2024, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Lê Lợi và Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn tổ chức buổi kiểm tra thực tế hiện trường khu vực Trạm xe buýt tại khu phố ẩm thực (Phan Bội Châu - Lê Thánh Tôn) và thống nhất đề nghị Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ Trạm xe buýt (gồm nhà chờ và biển báo) tại khu phố ẩm thực (đường Phan

Bội Châu - Lê Thánh Tôn) và xây dựng lắp đặt nhà chờ xe buýt tại vị trí mới phía trước Trường Mầm non Hoa Sen (đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi), cách cổng Trường 12m về phía bên trái theo hướng nhìn từ đường Lê Thánh Tôn vào Trường Mầm non Hoa Sen; nội dung công việc này sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2024.

23.2. Quan tâm sớm bố trí tuyến xe buýt chạy tuyến Nhơn Hội - Quy Nhơn để tạo điều kiện thuận tiện đi lại cho nhân dân tham gia giao thông công cộng (*Cử tri xã Nhơn Hội*).

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 306/UBND-KT ngày 12/01/2024 về việc điều chỉnh lộ trình xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Nhơn Hội đi đến nội thành Quy Nhơn và ngược lại; theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt T22 (Quy Nhơn - Nhơn Lý) theo hướng đi qua đoạn tuyến ĐT.639 cũ để vận chuyển người dân từ xã Nhơn Hội đến nội thành thành phố Quy Nhơn và bổ sung thêm 01 xe buýt BS5 (loại 55 chỗ) trên tuyến xe buýt T22 để phục vụ.

Kể từ ngày 31/01/2024, Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn đã bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến T22 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và học sinh từ xã Nhơn Hội vào nội thành thành phố Quy Nhơn và ngược lại với tần suất 20 chuyến/ngày.

a) Nhóm vấn đề cử tri kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với các đơn vị thuộc quản lý ngành trung ương sửa chữa, khắc phục các tuyến đường

Câu số 23. Cử tri thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước đề nghị: UBND tỉnh kiến nghị với Cục Quản lý đường bộ sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, có nhiều ổ gà và vùng trũng nước trên tuyến đường Quốc lộ 1A (từ ngã ba cầu Ông Đồ đến Trạm 10); đồng thời chỉ đạo xử lý số lượng cây mọc hai bên đường làm che khuất tầm nhìn dễ xảy ra tai nạn giao thông

Trả lời:

Các nội dung cử tri của kiến nghị, Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định đã tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng mặt đường, hiện mặt đường không phát sinh ổ gà. Đối với việc phát quang cây hai bên đường và đọng nước mép mặt đường, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc Khu QLDB III chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra phát quang, khơi thông rãnh dọc, đắp phụ lề để không làm che khuất tầm nhìn, đọng nước mặt đường, lề đường để đảm bảo ATGT.

Câu số 24. Cử tri phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty 36.71 sớm sửa chữa, khắc phục các tuyến đường sau:

25.1. Tuyến Quốc lộ 19, nhất là tại các ngã ba đầu nối Quốc lộ 19 với các tuyến đường như: đường vào Cụm công nghiệp Nhơn Hoà, Ngã ba Trường Thi - Võ Nguyên Giáp, Cây xăng Thịnh Phát, đường vào kho than Đông Bắc... hiện đang bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông (*Cử tri phường Nhơn Hoà*).

Trả lời:

Các nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT phối hợp với Khu QLDB III yêu cầu Công ty TNHH BOT 36.71 tăng cường trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, triển khai vượt nổi êm thuận để mặt đường không bị đọng nước, sửa chữa phần lề đường tiếp giáp với đường bê tông xi măng, sửa chữa thay thế các tấm đan bị hư hỏng, nạo vét rãnh kín hoàn thành trong tháng 3 năm 2024; đồng thời, sớm có kế hoạch sửa chữa mặt đường các vị trí mặt đường rạn nứt lớn để đảm bảo êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn công trình, ATGT trong mùa mưa năm 2024.

25.2. Hệ thống thoát nước hai bên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc tuyến Quốc lộ 19) nhiều đoạn bị đất, đá lấp và một số nắp cống bị vỡ (đoạn trước nhà ông Võ Ngọc Tuấn), mặt đường Quốc lộ bị hư hỏng nặng, nhiều ổ gà, ổ voi, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường (*Cử tri phường Nhơn Hoà*).

25.3. Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn thuộc địa bàn xã Nhơn Thọ) hiện nay nhiều nắp bê tông đập mương thoát nước bị vỡ, đất cát rơi xuống lấp mương, nước không thoát được, tràn vào nhà dân, gây ô nhiễm môi trường và thường xuyên xảy ra tai nạn (*Cử tri xã Nhơn Thọ*).

Trả lời:

Các nội dung cử tri kiến nghị (25.2 và 25.3): Tuyến QL.19, từ Km17+054 - Km50 hiện một số đoạn có phát sinh tấm đan rãnh kín bị hư hỏng và chưa được nạo vét thường xuyên. Nguyên nhân vấn đề nứt, vỡ các tấm đan trên QL.19 là do phương tiện thường xuyên đậu đỗ, ra vào các hộ kinh doanh nên làm hư hỏng các tấm đan không chịu lực nên đất, cát tràn xuống lấp rãnh và đã xảy ra từ khi dự án đưa vào khai thác. UBND tỉnh đã giao Sở GTVT phối hợp với Khu QLDB III yêu cầu Công ty TNHH BOT 36.71 khẩn trương sửa chữa thay thế các tấm đan bị hư hỏng để đảm bảo an toàn, hoàn thành trong tháng 3 năm 2024; tăng cường công tác nạo vét, khơi thông các đoạn rãnh kín để thoát nước khi có mưa lớn kéo dài.

Theo số liệu cung cấp của Công ty TNHH BOT 36.71: Trong thời gian từ giữa năm 2022 đầu năm 2023, doanh nghiệp dự án BOT đã tiến hành sửa chữa, thay thế hơn 500 tấm đan. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện ra vào, đậu đỗ trên rãnh dọc gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định.

b) Nhóm vấn đề về đề nghị lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông:

Câu số 25. Cử tri xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn kiến nghị: Tại vị trí Km 40+160 của phía Nam QL19, khi thi công thảm nhựa QL19, đơn vị thi công đã dỡ rào chắn vị trí công thoát nước qua QL nhưng không rào lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và thực hiện rào chắn lại như cũ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT phối hợp với Khu QLDB III yêu cầu Công ty TNHH BOT 36.71 triển khai lắp đặt tường hộ lan tôn sóng tại Km40+160 (trái tuyến) giao với tuyến đường dân sinh thuộc địa phận xã

Tây Xuân, huyện Tây Sơn để đảm bảo ATGT, hoàn thành trong tháng 3 năm 2024.

Câu số 26. Cử tri phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường Trần Phú và đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tam Quan, vì hiện nay đã xuống cấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GTVT, Phòng CSGT (PC08 - Công an tỉnh), Khu QLDB III và UBND thị xã Hoài Nhơn kiểm tra thực tế hiện trường, trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa các thành phần tham dự, Ban ATGT tỉnh đã đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn tiếp tục theo dõi hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường Trần Phú và đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tam Quan (vì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này do UBND thị xã Hoài Nhơn quản lý sử dụng), trong trường hợp cần thiết sửa chữa, nâng cấp đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn chủ động triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp.

Câu số 27. Cử tri huyện Vân Canh đề nghị: Ban An toàn Giao thông tỉnh sớm quan tâm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 19C và đường ĐT 638 vào Khu Công nghiệp Becamex – Vsip Bình Định, vì đoạn đường này lưu lượng xe tham gia giao thông qua lại rất nhiều dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GTVT, Phòng CSGT (PC08 - Công an tỉnh), UBND huyện Vân Canh kiểm tra thực tế hiện trường. Trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa các đơn vị, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến sớm triển khai lắp đặt bổ sung các biển báo có hiệu lực cấm/hết cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá 50km/h (các biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép”) trên nhánh ĐT.638 và QL.19C trong phạm vi nút giao tuyến QL.19C với ĐT.638 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 450/UBND-KT ngày 18/01/2024;

- Công ty Cổ phần Becamex Bình Định lắp đặt bổ sung các biển báo: số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính)”; số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” với trị số ghi trên biển 50km/h và số W.245b “Đi chậm” trên tuyến nhánh trong phạm vi nút giao tuyến QL.19C với ĐT.638 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 450/UBND-KT ngày 18/01/2024;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh đôn đốc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm về ATGT và an ninh trật tự tại nút giao tuyến QL.19C với ĐT.638 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7522/UBND-KT ngày 12/10/2023 và Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

c) Nhóm vấn đề về đề nghị đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cầu:

Câu số 28. Cử tri xã Tây Giang, huyện Tây Sơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn xã Tây Giang đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các biện pháp giảm bụi trong quá trình thi công, vì hiện nay tiến độ thi công quá chậm, việc khắc phục bụi trong quá trình tổ chức thi công chưa tốt gây khó khăn đến việc kinh doanh và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân dọc Quốc lộ.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị liên quan đoạn tuyến QL.19 do Khu QLĐB III quản lý và đoạn tuyến QL.19 qua địa bàn xã Tây Giang thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban QLDA 2 làm Chủ đầu tư. Theo thông tin cung cấp tại Văn bản số 311/KQLĐBIII-QLBT ngày 06/3/2024 của Khu QLĐB III: Trong quá trình triển khai thi công dự án nêu trên, các nhà thầu còn để nhiều tồn tại trong công tác đảm bảo ATGT, công tác vệ sinh môi trường làm cho các phương tiện đi lại rất khó khăn, nguy cơ cao gây mất an toàn cho người và các phương tiện giao thông và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Khu QLĐB III đã có nhiều văn bản đôn đốc Ban QLDA 2 để yêu cầu các nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại. Trong thời gian đến, Khu QLĐB III sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc Ban QLDA 2 để yêu cầu các nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại trên đoạn tuyến để đảm bảo ATGT. Đồng thời, tại Văn bản số 89/BATGT-VP ngày 07/3/2024 về việc kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh đã giao Ban ATGT tỉnh đã đề nghị Ban QLDA 2 đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện dự án Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên theo kế hoạch được duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo ATGT trong quá trình thi công theo quy định. Triển khai hoàn thành thi công dứt điểm mặt đường các đoạn đường còn dang dở, tránh tình trạng đào xới trước nhà dân nhưng kéo dài thời gian thi công khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng; đặc biệt là vào thời điểm mùa mưa có biện pháp đảm bảo ATGT cho các hộ dân hai bên đường.

Câu số 29. Cử tri xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn kiến nghị: Tuyến đường ĐT.636B qua địa bàn xã Nhơn Phúc đã được đầu tư nâng cấp mở rộng và thảm nhựa. Tuy nhiên, hiện nay đoạn đường từ ngã tư ĐT.638 (đèn giao thông) - Sông Súc (giáp xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) xe trọng tải nặng lưu thông rất nhiều, làm cho đoạn đường trên hư hỏng xuống cấp nặng, thường xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải sớm có kế hoạch kiểm tra, khắc phục các vị trí hư hỏng xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri kiến nghị liên quan đoạn tuyến ĐT.636, từ Km22+080 - Km24+00 qua địa bàn xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn giáp với xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Trong các năm qua, UBND tỉnh đã tiến hành đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.636 (trong đó, có đoạn tuyến cử tri phản ánh); tuy nhiên hiện nay, các phương tiện giao thông tập trung vận chuyển đi lại với lưu lượng và mật độ

lớn để cung cấp vật liệu cho các công trình trọng điểm của tỉnh nên dẫn đến tình trạng nền mặt đường của đoạn tuyến này xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, từ năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 tiến hành đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn tuyến này trong năm 2024, dự kiến công trình sẽ được triển khai thi công trong quý II/2024, khi hoàn thành sẽ giải quyết nội dung cử tri kiến nghị.

Câu số 30. Cử tri phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn phản ánh:

Trong quá trình thi công tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư có thời gian thi công dài, phương tiện thi công và vận chuyển đi qua đường dân sinh làm đường xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa có biện pháp khắc phục kịp thời, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn là dự giao thông trọng điểm của tỉnh đang được đầu tư xây dựng, nhằm kết nối các tuyến đường trục theo hướng Đông Tây mở rộng không gian đô thị Hoài Nhơn về phía biển, từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị thị xã, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách từ các quỹ đất dọc theo dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024.

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà thầu thi công tiến hành mượn tạm một số tuyến đường của địa phương để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công công trình và đã cam kết khắc phục các hư hỏng (nếu có), hoàn trả lại tuyến đường theo hiện trạng ban đầu. Hiện nay, Ban QLDA giao thông tỉnh thường xuyên chỉ đạo nhà thầu khắc phục các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tham gia giao thông.

Qua kiểm tra thực tế, nội dung kiến nghị của cử tri phường Hoài Thanh Tây, ngày 09/3/2024, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã làm việc với Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hoài Nhơn, UBND phường Hoài Thanh Tây kiểm tra thực tế thi tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị lún nhẹ vệt bánh xe với phạm vi khoảng 50m, không ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân. Tại buổi làm việc, các bên tham dự thống nhất phương án khắc phục sửa chữa thảm Bê tông nhựa bù lún mặt đường đảm bảo êm thuận. Trong tháng 4/2024, khi dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn triển khai thi công hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường, Ban QLDA Giao thông tỉnh sẽ chỉ đạo Nhà thầu thảm bù lún bê tông nhựa mặt đường.

Câu số 31. Cử tri huyện An Lão đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư kiểm tra, khắc phục tuyến đường TH-03 xã An Quang mới được đầu tư nâng cấp nhưng nay đã xuống cấp, bị hư hỏng (nhất là đoạn từ Km8 đến Km10).

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh liên quan tuyến ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn), qua địa bàn xã An Quang. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn) tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, với quy mô chủ yếu sau:

- Đoạn 1 từ đầu tuyến (giao với tuyến ĐT.629) đến cầu Bến Nhon, dài $L=0,45\text{km}$: Tận dụng nền, mặt đường hiện trạng, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa trên toàn mặt đường cũ.

- Đoạn 2 từ cầu Bến Nhon đến Km6+00, dài $L = 5,55\text{km}$: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến đạt đường cấp V miền núi (theo TCVN 4054:2005). Bề rộng nền đường $B_{\text{nền}} = 6,5\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$. Riêng đoạn qua trung tâm xã An Quang xây dựng đạt đường cấp III miền núi (theo TCVN 4054:2005) có $B_{\text{mặt}}/B_{\text{nền}} = 7,5\text{m}/9,0\text{m}$. Xây dựng mới cầu Sông Xang tại Km5+660,2 và xây dựng công trình thoát nước phù hợp với khổ nền đường.

- Đoạn 3 từ Km6+00 đến cuối tuyến Km38+100, dài $L = 32,10\text{km}$: Sửa chữa, gia cố cục bộ mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước bị hư hỏng, lề đường một số đoạn tuyến có độ dốc lớn; gia cố mái taluy tại Km14+400 và Km35+550 bị sạt lở do mưa, lũ và điều chỉnh hướng tuyến cục bộ một số đoạn đường cong (kết hợp bố trí điểm dừng xe tại vị trí Cổng Trời Km15+600) để đảm bảo ATGT.

Liên quan nội dung cử tri huyện An Lão phản ảnh thuộc phạm vi thực hiện của dự án (thời điểm cử tri kiến nghị, đơn vị thi công dự án chưa tổ chức triển khai thi công phần khối lượng này). Hiện nay, phần khối lượng này đã được đơn vị thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Khi công trình được hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện được thuận lợi, an toàn, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, dự kiến công trình hoàn thành và nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý II/ 2024.

Câu số 32. Cử tri khu phố 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn tiếp tục kiến nghị: Hiện nay tuyến đường ĐT 638 nối với đường Trần Quốc Hoàn đã hoàn thành, các bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường này đã được lắp đặt nhưng chưa được sử dụng, mặt đường bị xuống cấp, ổ gà, ổ voi xuất hiện nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Tuyến đường Trần Quốc Hoàn nối dài đến đường ĐT.638 thuộc dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787 hình thành đã góp phần kết nối giao thông thuận lợi

trong khu vực và giải quyết tình trạng ngập úng tại vị trí nút giao Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Giai đoạn cử tri khu phố 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn phản ánh là thời điểm công trình đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng, chưa hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, nên có một số vị trí lồi lõm, ổ gà cục bộ. Hiện nay, Nhà thầu đã thi công hoàn thành các hạng mục bê tông nhựa mặt đường và các hạng mục an toàn giao thông, điện chiếu sáng, Ban QLDA giao thông tỉnh đang chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương triển khai các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào khai thác sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Đối với hạng mục điện chiếu sáng công trình, trên cơ sở nội dung văn bản số 3912/UBND-ĐT ngày 07/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc chủ trương tiếp nhận tạm thời hạng mục điện chiếu sáng của dự án; Ngày 12/12/2023, Ban QLDA giao thông tỉnh đã tổ chức bàn giao tạm hạng mục điện chiếu sáng cho Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn để quản lý vận hành và hiện nay đã chiếu sáng công cộng phục vụ khu vực.

d) Nhóm vấn đề về đề nghị khắc phục tình trạng ngập lụt các tuyến đường

Câu số 33. Cử tri xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý tình trạng hệ thống thoát nước không đảm bảo trên đoạn đường ĐT.630 (đoạn qua xã Ân Tường Tây) gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Ân, Ban QLBT đường bộ, UBND xã Ân Tường Tây kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình thoát nước trên tuyến ĐT.630 như sau:

- Vị trí công bản L=3m, tại Km14+525 được xây dựng từ lâu bằng đá chẻ, hiện trạng có dấu hiệu xuống cấp, vào mùa mưa lũ tại vị trí công này vẫn đảm bảo thoát nước. Tuy nhiên, khả năng thoát nước còn chậm gây ứ đọng phía thượng lưu công (bên trái tuyến) trong một thời gian ngắn.

- Vị trí công Ø60 tại Km16+572 được xây dựng từ lâu, có dấu hiệu xuống cấp, hiện trạng công qua thời gian khai thác đã bị vùi lấp không đảm bảo công năng thoát nước.

- Vị trí công vuông 1m tại Km16+670 được xây dựng từ lâu bằng đá chẻ, hiện trạng có dấu hiệu xuống cấp, vào mùa mưa lũ tại vị trí công này thường xuyên bị ứ đọng không đảm bảo khả năng thoát nước.

- Đoạn Km16+00 - Km16+280 (bên phải tuyến, chiều dài L=280m): hiện trạng bên phải đoạn tuyến này mặt đường đọng nước cục bộ vào mùa mưa do độ dốc địa hình không đảm bảo thoát nước theo cả hai phương ngang và dọc tuyến.

- Đoạn Km20+700 - Km21+100 (bên trái tuyến, chiều dài L=400m): hiện trạng bên trái đoạn tuyến này mặt đường đọng nước cục bộ vào mùa mưa do độ dốc địa hình không đảm bảo thoát nước theo cả hai phương ngang và dọc tuyến.

Các hạng mục nêu trên đã được Sở GTVT tổng hợp, cập nhật vào kế hoạch sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.630 trong năm 2025 tại Văn bản số 1435/SGTVT-BQLBT ngày 25/7/2023 và UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6723/UBND-KT ngày 15/9/2023 về việc kinh phí thực hiện công tác sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và đã phân khai kinh phí cho các danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế cấp cho Sở GTVT năm 2024 tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh.

Trước mắt, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến ĐT.630 đảm bảo giao thông trên tuyến luôn thông suốt, êm thuận và tăng cường công tác nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước trên toàn tuyến để đảm bảo thoát nước theo quy định.

Câu số 34. Cử tri xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ phản ánh: Công trình tuyến đường kết nối ĐT.638 - ĐT.639 có thiết kế hệ thống thoát nước không phù hợp làm cho đồng ruộng thôn Trung Bình bị ngập úng không sản xuất được 2 năm nay; đồng thời nền đường ĐT.638 - ĐT.639 (tại khu vực thôn Trà Lương) đổ đất quá cao, hiện tại có nhà dân bị ngập đến mái nhà, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý khắc phục và xem xét hỗ trợ kinh phí cho người dân có nhà bị ảnh hưởng do nền đường quá cao để có điều kiện đổ mặt bằng nâng cấp lại nhà ở.

Trả lời:

Dự án Tuyến đường kết nối từ phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ là dự giao thông trọng điểm của tỉnh đang được đầu tư xây dựng, hình thành các tuyến đường trục kết nối theo hướng Đông Tây sẽ mở rộng không gian huyện về phía biển, giao thương giữa các vùng được thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nguồn thu cho ngân sách từ việc đấu giá đất dọc tuyến dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2025.

Trong quá trình triển khai lập hồ sơ thiết kế, hệ thống các công trình thoát nước thuộc dự án đã được thông qua ý kiến của địa phương và Sở Ban ngành; đồng thời, trong quá trình thi công và thực tế qua các mùa mưa vừa qua cũng đã cập nhật điều chỉnh bổ sung theo các ý kiến của địa phương cũng như các bất cập thực tế hiện trường. Đối với đoạn mương đất hiện trạng phục vụ tưới tiêu từ Km1+460-Km2+475 (bên phải tuyến thuộc thôn Trung Bình xã Mỹ Trinh) đơn vị tư vấn đã thiết kế hoàn trả các đoạn cải mương bằng BTXM với kích thước (2,5x1m) nên việc tiêu thoát nước là đảm bảo. Riêng đối với đoạn mương đất hiện trạng từ Km1+570-Km1+820 (trái tuyến) không nằm trong phạm vi dự án nên không đầu tư xây dựng mới, qua quá trình sử dụng địa phương không thường xuyên nạo vét khơi thông nên gây tắt nghẽn. Vì vậy, trước mắt Ban QLDA Giao thông tỉnh sẽ chỉ đạo Nhà thầu sử dụng thiết bị để khơi thông các đoạn mương đất hiện trạng đầu nối vào dự án. Về lâu dài, để đảm bảo

việc tưới tiêu cũng như việc thoát nước tránh ngập úng cục bộ đề nghị UBND xã Mỹ Trinh có giải pháp thường xuyên khơi thông, nạo vét các mương đất hiện trạng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), tốc độ thiết kế $V_{tk} = 80\text{km/h}$. Để đảm bảo yếu tố yêu cầu kỹ thuật (bán kính cong, độ dốc dọc, tần suất thiết kế...) cũng như tại đoạn tuyến từ Km0+986-Km1+239 là phạm vi nút giao nhau với tuyến đường sắt Bắc Nam và thuộc phạm vi bán kính đường cong siêu cao nên để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cao độ mặt đường hoàn thiện sẽ cao hơn so với mặt đường hiện trạng dao động từ 0,5 đến 0,8m (hiện trạng trước thi công các nhà này đã thấp hơn mặt đường hiện hữu). Để thuận lợi trong việc đi lại cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tại vị trí này, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh hỗ trợ vật liệu đắp để nâng nền đối với hộ gia đình ông Bùi Công Bình.

Câu số 35. Cử tri xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến ĐT.633 và ĐT.639 (đoạn đi qua địa bàn xã Cát Khánh), vì hiện nay nhiều chỗ bị ngập úng vào mùa mưa, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát, Ban QLBT đường bộ, UBND xã Cát Khánh kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình thoát nước trên tuyến ĐT.633, ĐT.639 như sau:

- Trên tuyến ĐT.633:

+ Đoạn Km17+920 - Km17+940 (phải tuyến, chiều dài $L=20\text{m}$): đọng nước cục bộ vào mùa mưa do độ dốc địa hình không đảm bảo thoát nước theo cả hai phương ngang và dọc tuyến, có nhà dân sống hai bên. Đặc biệt, đoạn tuyến này gần ngay trước trường tiểu học số 1 Cát Khánh, gây khó khăn cho học sinh đi lại khi trời mưa. Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị: Trên cơ sở nội dung cam kết thực hiện công tác GPMB của UBND xã Cát Khánh tại Văn bản số 51/UBND-XDMT ngày 04/3/2024, Sở GTVT đã chỉ đạo Ban QLBT đường bộ rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đưa vào danh mục đầu tư thuộc công trình Xử lý các điểm bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh do Sở GTVT làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt phân khai kinh phí đầu tư tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2024.

+ Đoạn Km18+900 - Km19+00 (phải tuyến, chiều dài $L=100\text{m}$): hiện trạng bên phải đoạn tuyến này là các hồ nuôi tôm của các hộ dân, bình thường vẫn đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa, nhưng khi vào mùa nuôi tôm các hộ dân tự ý đắp bờ ngăn không cho nước thoát ra, dẫn đến tình trạng đọng nước cục bộ lề đường. Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, đề nghị UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Khánh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân không được tự ý đắp bờ ngăn không cho nước thoát gây ngập úng mặt đường.

+ Đoạn Km20+500 - Km20+530 (trái tuyến, chiều dài $L=30\text{m}$): đọng nước cục bộ vào mùa mưa do độ dốc địa hình không đảm bảo thoát nước theo cả hai phương ngang và dọc tuyến, có nhà dân sống hai bên. Đoạn tuyến này thuộc công

trình Sửa chữa hư hỏng, thảm BTN mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km0 - Km3+031; Km3+031 - Km8+700; Km8+700-Km9+800; Km19+820 - Km20+648 tuyến ĐT.633 do Sở GTVT làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt phân khai kinh phí đầu tư tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2024; dự kiến công trình sẽ được triển khai thi công trong quý II/2024, khi hoàn thành sẽ giải quyết nội dung cử tri kiến nghị.

- Trên tuyến ĐT.639:

+ Đoạn Km37+200 - Km37+220 (phải tuyến, chiều dài L=20m): đọng nước cục bộ lề đường tại vị trí phía bụng đường cong vào mùa mưa, tuy nhiên mức độ ngập nước không lớn, vẫn thoát nước theo địa hình tuyến, đảm bảo đi lại của các phương tiện và người dân. Để giải quyết nội dung cử tri kiến nghị, Sở GTVT đã chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến thường xuyên san sạt lề đường để tăng cường thoát nước, hạn chế tình trạng ngập nước cục bộ tại vị trí này.

+ Đoạn Km37+600 - Km37+700 (trái tuyến, chiều dài L=100m): đọng nước cục bộ lề đường vào mùa mưa do độ dốc địa hình không đảm bảo thoát nước theo cả hai phương ngang và dọc tuyến, có nhà dân sống hai bên. Đoạn tuyến này do vướng mặt bằng tuyến ống cấp nước sạch do địa phương quản lý, theo ý kiến của địa phương tại cuộc họp hiện trường, đoạn tuyến này do vướng GPMB nên không thể đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa trên các tuyến đường đảm bảo giao thông trên các tuyến luôn thông suốt, êm thuận và tăng cường công tác nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến để đảm bảo thoát nước theo quy định.

Câu số 36. Cử tri xã Phước Nghĩa, Phước Sơn và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục, tu sửa tuyến ĐT 640 (đoạn đường từ Cầu Ông Đô đến xã Phước Sơn), vì hiện nay xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công các công trình trọng điểm của tỉnh thường xuyên lưu thông với mật độ dày làm bong tróc mặt đường, tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi và làm hỏng hệ thống mương thoát nước hai bên đường gây nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là trong dịp Tết.

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị liên quan đoạn tuyến ĐT.640, từ Km0-Km12+120, trong đó các vị trí bong tróc mặt đường, tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi và làm hỏng hệ thống mương thoát nước hai bên đường tập trung các đoạn tuyến từ Km0 - Km2+831; Km3+460 - Km5+00 và Km5+500 - Km10.

- Đối với đoạn tuyến từ Km0 - Km2+831 (qua địa bàn thị trấn Tuy Phước): Đoạn tuyến này, Sở GTVT đã bàn giao cho UBND huyện Tuy Phước để tổ chức đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.640 từ năm 2017 (thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640, đoạn từ ngã 3 QL.1A đến cuối thị trấn Tuy Phước). Hiện công trình này chưa được bàn giao lại cho Sở GTVT để thực hiện việc quản lý theo quy định. Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo ATGT cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận lợi, an toàn, Sở GTVT đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Tuy Phước khẩn trương khắc phục các hư hỏng mặt

đường thuộc đoạn tuyến nêu trên và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình để bàn giao lại cho Sở GTVT quản lý theo quy định.

- Đối với đoạn tuyến từ Km3+460 - Km5 (qua địa bàn xã Phước Nghĩa): Trong năm 2023, Sở GTVT báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho phép tiến hành đầu tư sửa chữa hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT trên đoạn tuyến này và đã được UBND tỉnh chấp thuận, cho phép tiến hành đầu tư trong năm 2024 tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2024; dự kiến công trình sẽ được triển khai thi công trong quý II/2024, khi hoàn thành sẽ giải quyết nội dung cử tri kiến nghị.

- Đối với đoạn tuyến từ Km5+500 - Km12+120 (qua địa bàn các xã Phước Thuận, Phước Sơn): Từ năm 2020 đến nay, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở GTVT đã tiến hành đầu tư nâng cấp mở rộng, thảm bê tông nhựa mặt đường, đảm bảo bề rộng mặt đường tối thiểu B=5,5m. Hiện nay, trên đoạn tuyến này các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang lưu thông với lưu lượng và mật độ lớn nên một số vị trí có dấu hiệu phát sinh hư hỏng, nhất là các vị trí nút giao đường ĐT.640 với các tuyến nhánh (đường vận chuyển vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm). Trước tình hình đó, Sở GTVT đã nhiều lần có văn bản đề nghị các chủ đầu tư công trình trọng điểm về việc vận chuyển vật liệu phục vụ thi công trên tuyến ĐT.640 phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định; đồng thời, Sở GTVT cũng đã chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến lắp đặt hệ thống các biển báo tổ chức giao thông hạn chế tốc độ tối đa cho phép (trị số tốc độ là 40km/h) riêng đối với phương tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 8T (tấn) trên đoạn tuyến ĐT.640 nêu trên theo đề nghị của cử tri địa phương. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa, kịp thời khắc phục các vị trí hư hỏng cục bộ mặt đường, khơi thông, san gạt lề đường để tăng cường thoát nước trên tuyến, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến nêu trên.

Câu số 37. *Cử tri xã Phước Thuận, Phước Sơn, huyện Tuy Phước đề nghị:* UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm có biện pháp, giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thoát lũ không đảm bảo trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân, vì hiện nay tuyến đường này có hệ thống cầu và cống thoát nước có khẩu độ nhỏ, qua thực tế trong đợt lũ năm 2023 đã không đảm bảo cho thoát lũ.

Trả lời:

Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân là dự giao thông trọng điểm của tỉnh đang được đầu tư xây dựng, nhằm góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Bình Định; đáp ứng nhu cầu vận tải từ thành phố Quy Nhơn đến xã Cát Tiến, góp phần thu hút đầu tư, tạo trực cảnh quan kết nối thành phố Quy Nhơn với các huyện Tuy Phước và Phù Cát, phát triển quỹ đất dọc tuyến, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh; hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân trong mùa mưa bão và kịp thời ứng phó với công tác an ninh, quốc phòng. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công xây dựng công trình

đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2025.

Trên cơ sở kết quả tính toán thủy văn, lập mô hình thủy lực làm cơ sở để bố trí khẩu độ các công trình thoát lũ đảm bảo tiêu thoát lũ cho khu vực, đồng thời đã được ý kiến thống nhất của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Văn bản số 2391/SNN-TL ngày 19/10/2020, 1689/SNN-TL ngày 12/7/2021 thì hồ sơ thiết kế được phê duyệt của dự án được bố trí 09 cầu lớn và 46 cống hộp lớn.

Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai thi công đắp đất gia tải nền đường xử lý đất yếu và một số đoạn tuyến đang trong thời gian chờ nền đường đạt độ lún cố kết theo trình tự thi công yêu cầu thiết kế (xử lý đất yếu xong mới thi công cống thoát nước), tại các vị trí cống hộp có dòng chảy hiện trạng, nền đường được chừa trống để phục vụ tưới tiêu và thoát lũ; đối với các cống thoát nước nhỏ được bố trí cống tạm với khẩu độ từ D800-D1500 nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho địa phương (sau khi nền đường đạt độ lún cố kết mới được đào ra để thi công các cống thoát nước tính toán). Trong đợt mưa lũ cuối năm 2023 có ngập úng cục bộ một số khu dân cư nhưng không đáng kể và một số vị trí bị sa bồi trên đất nông nghiệp ở địa bàn thôn Xuân Phương, thôn Lộc Thượng thuộc xã Phước Sơn. Đến nay, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra và khắc phục xong tình trạng sa bồi đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024.

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 8910/UBND-KT về việc đề xuất xử lý tiêu thoát lũ thuộc dự án Tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Theo đó, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp cùng đại diện các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tuy Phước và đơn vị Tư vấn thiết kế tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường công trình. Tại buổi kiểm tra các bên tham dự thống nhất, sau khi hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu (dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2024) sẽ triển khai thi công hệ thống các cống thoát nước trên tuyến, khi đó Ban QLDA Giao thông tỉnh sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp và địa phương rà soát, điều chỉnh cục bộ một số vị trí, khẩu độ các cống thoát nước cho phù hợp với hiện trạng, đảm bảo tiêu thoát lũ theo thiết kế.

Câu số 38. Cử tri huyện Vân Canh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19C đoạn qua vườn hoa thị trấn Vân Canh.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị liên quan việc đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến QL.19C, đoạn từ Km27+100 - Km27+400 trên địa bàn thị trấn Vân Canh. Nội dung này, UBND tỉnh đã tổng hợp và trình Bộ GTVT, Cục ĐBVN xem xét cho chủ trương đầu tư xây dựng trong kế hoạch bảo trì năm 2024; tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên Bộ GTVT chưa chấp thuận chủ trương. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLBT đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến QL.19C, nhất là đoạn tuyến từ Km27+100 - Km29+100 (qua trung tâm thị trấn Vân Canh); trong đó, ưu tiên tập

trung tăng cường công tác san gạt lè đường, nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước trên tuyến để tăng cường khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến. Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLBT đường bộ tổng hợp, tham mưu báo cáo đề xuất Bộ GTVT, Cục ĐBVN xem xét cho chủ trương đầu tư xây dựng đoạn rãnh thoát nước nêu trên trong kế hoạch bảo trì năm 2025 theo quy định.

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ: có 04 kiến nghị

Câu số 39. Cử tri phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế quan tâm sớm phân bổ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các trạm y tế phường, xã để đảm bảo công tác tiêm chủng, ngăn ngừa bệnh cho trẻ; vì hiện nay, lượng vaccine phân bổ bị thiếu hụt, tỉ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng chưa được tiêm vaccine còn nhiều; trong khi nhiều gia đình còn khó khăn không đủ điều kiện để tham gia tiêm chủng dịch vụ.

Trả lời:

Theo Công văn số 2901/IPN-PCBTN ngày 27/12/2023 của Viện Pasteur Nha Trang về việc cấp vắc xin DPT-VGB-Hib trong tiêm chủng thường xuyên, Công văn số 17/IPN-PCBTN ngày 04/01/2024 của Viện Pasteur Nha Trang về việc cấp vắc xin TCMR tháng 1, 2/2024 và Công văn số 25/IPN-PCBTN ngày 04/01/2024 của Viện Pasteur Nha Trang về việc cấp bổ sung vắc xin TCMR tháng 1, 2/2024, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế phân bổ vắc xin theo dự trù của các đơn vị để tổ chức tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù các mũi vắc xin trong tiêm chủng mở rộng trong tháng 01/2024 (ngoại trừ vắc xin phòng bệnh bại liệt IPV không được cấp). Tuy nhiên, đến hết tháng 02/2024 số lượng vắc xin được cung ứng từ Viện Pasteur Nha Trang không đủ cấp theo dự trù của các đơn vị để triển khai tiêm chủng thường xuyên tháng 02. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cung ứng vắc xin trong tháng 02/2024 cụ thể như sau:

- Các loại vắc xin: phòng bệnh lao (BCG), phòng bệnh sởi, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT), phòng bệnh uốn ván cho phụ nữ mang thai (VAT) cấp đủ theo nhu cầu của các đơn vị;

- Vắc xin Viêm gan B cấp cho các đơn vị là 1.020 liều, trong khi nhu cầu là 1.980 liều;

- Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn Hib (DPT-VGB-Hib) cấp 435 liều, trong khi nhu cầu là 1.850 liều;

- Vắc xin phòng bệnh bại liệt uống OPV cấp 3.200 liều, trong khi nhu cầu là 3.740 liều;

- Vắc xin phòng bệnh bại liệt tiêm IPV đã hết, trong khi nhu cầu là 3.620 liều;

- Vắc xin Viêm não Nhật Bản B cấp 3.840 liều, trong khi nhu cầu là 5.220 liều;

- Vắc xin phòng bệnh sởi-rubella cấp 40 liều, trong khi nhu cầu là 2.720 liều.

Đến ngày 26/02/2024, Viện Pasteur Nha Trang có Công văn số 258/IPN-PCBTN về việc cấp vắc xin TCMR tháng 3, 4/2024; theo đó:

- Các loại vắc xin được cấp đủ với nhu cầu thực tế là: VAT, DPT, OPV, BCG, sởi và sởi-rubella;

- Các loại vắc xin cấp thiếu so với nhu cầu thực tế là: Viêm gan B được cấp 3.000 liều (nhu cầu thực tế là 5.000 liều), Viêm não Nhật Bản B được cấp 8.000 liều (nhu cầu thực tế là 12.000 liều);

- Các loại vắc xin không được cấp là: DPT-VGB-Hib (nhu cầu thực tế là 10.000 liều), IPV (nhu cầu thực tế là 7.000 liều).

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phân bổ cho các địa phương các loại vắc xin được cấp trên ngay khi nhận được vắc xin từ Viện Pasteur Nha Trang để các địa phương kịp triển khai công tác tiêm chủng.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về thời gian cung ứng bổ sung các loại vắc xin còn thiếu từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương/Viện Pasteur Nha Trang. Việc tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm chủng, tiêm chủng chưa đủ mũi sẽ được triển khai cho các địa phương khi được cung ứng vắc xin và có hướng dẫn cụ thể của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Câu số 40. Cử tri xã Cát Minh, huyện Phù Cát kiến nghị: Trạm Y tế xã Cát Minh thời gian qua hoạt động rất hiệu quả, đảm bảo công tác khám và chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, trụ sở Trạm Y tế xã đã xây dựng trên 30 năm, UBND xã đã sửa chữa, nâng cấp nhiều lần nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế theo Đề án đã được HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 93-NQ-HĐND ngày 06/12/2023 để xã Cát Minh đảm bảo đạt các tiêu chí xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Phù Cát, đề nghị UBND huyện xem xét, trả lời cho cử tri.

Câu số 41. Cử tri xã Đak Mang, huyện Hoài Ân kiến nghị: Sở y tế quan tâm cung cấp đảm bảo thuốc chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế xã, vì hiện nay khi bà con đi khám tại Trạm y tế xã vẫn còn thiếu thuốc chữa bệnh.

Trả lời:

Năm 2023, Trạm Y tế xã Đak Mang đã khám 291 lượt người bệnh, chiếm 23,37% dân số (trung bình chung 15 trạm y tế trên địa bàn huyện Hoài Ân là 15,25%); trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đã cung cấp đủ thuốc cho người bệnh. Nguồn thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân luôn đầy đủ theo yêu cầu dự trù của 15 trạm y tế xã, thị trấn (trong đó có Trạm Y tế xã Đak Mang).

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân tìm hiểu và xác định tình trạng thiếu thuốc tại Trạm Y tế xã Đắc Mang do một số nguyên nhân sau:

- Dù nguồn thuốc tại Trung tâm Y tế luôn luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ theo yêu cầu dự trù của Trạm Y tế, nhưng bác sĩ và chuyên trách dược của Trạm Y tế là người dân tộc thiểu số, khả năng chuyên môn vẫn có một số hạn chế nên không mạnh dạn dự trù nhiều và đa dạng hóa các biệt dược; dẫn đến quá trình dự trù của Trạm Y tế Đắc Mang ít về số lượng và chủng loại. Bên cạnh đó, trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ đôi khi không tự tin chỉ định thay thế các tân dược khác hoặc thuốc có tên biệt dược cùng hoạt chất hoặc tương đương để điều trị.

- Đồng bào có tâm lý khi dùng một loại thuốc điều trị khỏi bệnh thì tin tưởng và hay dùng loại thuốc đó, không muốn thay thế thuốc khác. Trường hợp cử tri có kiến nghị vì khi người bệnh đến Trạm Y tế để khám bệnh và muốn nhận thuốc Berberin thì thời điểm này, Trạm Y tế thiếu thuốc Antèsik (Berberin clorid 50mg; Bột rễ mộc hương 200mg) điều trị rối loạn tiêu hóa do hết số lượng trong thầu, và bác sĩ không biết tư vấn thuốc tân dược khác hoặc chỉ định Berberin clorid 100mg (nguồn bảo lự) cho người bệnh dẫn đến người bệnh nghĩ là do thiếu thuốc nói chung.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho bác sĩ, chuyên trách dược của Trạm Y tế xã Đắc Mang trong việc dự trù thuốc và khám bệnh, chữa bệnh nhằm bổ sung đầy đủ cơ số thuốc, linh hoạt trong khám bệnh và chỉ định điều trị đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân địa phương.

Câu số 42. Cử tri phường Thị Nại, TP Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có chính sách ưu tiên đối với người cao tuổi khi đến khám và chữa bệnh.

Trả lời:

Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo Điều 12 Luật Người cao tuổi năm 2009; khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Điều 1, 2 Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, việc ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi được thực hiện như sau: Người từ đủ 75 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng; Bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú. Các bệnh viện có trách nhiệm tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi; phục hồi sức khỏe cho người bệnh là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình; kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện như: thành lập khoa Lão tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; bố trí giường nội trú để điều trị người bệnh là người cao

tuổi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người cao tuổi tại tuyến xã,... Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Y tế chỉ đạo tổ chức chương trình phục hồi chức năng tại cộng đồng để người cao tuổi được phục hồi chức năng tại địa phương.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; theo đó đã quán triệt các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ đúng quy định ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại đơn vị đúng theo quy định hiện hành, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người cao tuổi khi đến cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh.

IX. LĨNH VỰC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: có 02 kiến nghị

Câu số 43. Cử tri xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trường THPT tại xã Cát Tiến để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Cát Tiến và Nhơn Hội được học tập gần nhà, giảm chi phí đi lại.

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (huyện Phù Cát) sang vị trí mới tại Phân khu phía Bắc thuộc Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280 đường trục Khu kinh tế nổi dài, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát (giáp ranh xã Nhơn Hội); Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cho năm học 2024-2025; Trường sẽ tiếp nhận học sinh của các địa phương: thị trấn Cát Tiến, xã Cát Chánh, một phần học sinh của xã Cát Hải, huyện Phù Cát và học sinh của các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải thuộc thành phố Quy Nhơn để tạo điều kiện học tập và giảm chi phí đi lại cho con em các xã nói trên.

Câu số 44. Cử tri phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có chính sách miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được đến trường.

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh từ Mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17 và 18 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

X. LĨNH VỰC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN: có 10 kiến nghị

Câu số 45. Cử tri huyện An Lão tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh sớm điều chỉnh địa giới hành chính xã An Dũng mới để thuận lợi việc quản lý trên phạm vi địa bàn xã, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 15/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định; theo Dự án, diện tích đất ở, sản xuất canh tác, công trình cơ sở hạ tầng... của xã An Dũng, huyện An Lão nằm trong phạm vi thiết kế lòng hồ, mặt bằng tuyến đập, tuyến đường tránh ngập; vì vậy toàn bộ dân cư của 4 thôn của xã An Dũng phải di dời, tái định cư tại một phần diện tích của 02 xã lân cận: An Trung và An Hưng. Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, UBND huyện An Lão đã phối hợp đơn vị thi công Dự án 513 thực hiện phân định đường địa giới hành chính giữa xã An Dũng với các xã giáp ranh, cắm mốc địa giới và tổ chức ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương liên quan.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét xác nhận pháp lý cấp tỉnh hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh và tiếp tục giải quyết tuyến địa giới hành chính còn chưa thống nhất để hoàn thiện hồ sơ, bản đồ theo quy định đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định chất lượng hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh trước khi đưa vào quản lý, sử dụng.

Câu số 46. Cử tri xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

Trả lời:

Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó quy định Bộ máy tổ chức tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 được kiện toàn theo hướng kế thừa bộ máy đã được xây dựng giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020, cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã được bố trí trong công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định (Khoản 4, Điều 18 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ).

Câu số 47. Cử tri phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn và xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm xem xét bổ sung chức danh Thủ quỹ ở cấp xã, vì theo Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp

kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố; mức hỗ trợ, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định thì không có chức danh thủ quỹ.

Trả lời:

Hiện nay, không có văn bản pháp luật quy định chức danh thủ quỹ tại xã, phường, thị trấn. Do vậy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thể phân công 01 người kiêm nhiệm làm công việc thủ quỹ và chỉ trả phụ cấp trách nhiệm công việc thủ quỹ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. (Về nội dung này, Sở Nội vụ đã có hướng dẫn tại Văn bản số 17/SNV-XDCQ&CTTN ngày 03/01/2024 về việc kiêm nhiệm công việc thủ quỹ).

Câu số 48. Cử tri xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm nâng mức kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm các hội đặc thù như: Hội chữ thập đỏ, hội khuyến học... vì hiện nay chỉ được hưởng 30%, trong khi theo quy định tại Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh thì người hoạt động không chuyên trách kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng 100% mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND tỉnh đang xem xét ban hành văn bản thay thế Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 01/4/2014. Sau khi có văn bản ban hành, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng văn bản thay thế đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

Câu số 49. Cử tri xã Cát Tường, huyện Phù Cát đề nghị : Chức danh Thôn đội trưởng được hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, tuy nhiên chức danh Thôn đội trưởng vẫn hưởng theo mức lương cũ là 1.490.000 đồng (745.000 đồng/người/tháng), không được hưởng theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và trả lời cử tri rõ việc chi trả phụ cấp như vậy có phù hợp không? Trường hợp không đúng đề nghị có chỉ đạo giải quyết thỏa đáng.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND về Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn

luyện, hoạt động và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; theo đó, tại điểm a khoản 1 mục V phần thứ II Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết quy định Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng là 745.000 đồng, không quy định hệ số theo mức lương cơ sở. Do đó, việc chi trả phụ cấp hàng tháng cho chức danh Thôn đội trưởng 745.000 đồng/người/tháng là đúng quy định.

Câu số 50. Cử tri xã Phước Quang và Phước Thắng, huyện Tuy Phước đề nghị: UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ BHYT và xem xét tặng kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ Hội Phụ nữ xã đã nhiều năm tham gia phong trào phụ nữ tại địa phương.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tuy Phước; giao UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời cho cử tri

Câu số 51. Cử tri xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ đề nghị: Hiện nay chế độ phụ cấp cho lực lượng thú y thôn, khu phố không có, ảnh hưởng đến quyền lợi cho đối tượng này và hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ở địa phương. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho lực lượng này.

Trả lời:

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã trình HĐND ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn (gọi chung là nhân viên thú y cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừ các xã, phường, thị trấn không có chăn nuôi theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền), cụ thể như sau:

(1) Về số lượng: Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 nhân viên thú y.

(2) Về chế độ: Nhân viên thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,3 nhân (x) với mức lương cơ sở hiện hành và được hỗ trợ 100% mức phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Ngoài ra, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngày 07/10/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7329/UBND-KT chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lực lượng thú y hành nghề tư nhân, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn cấp xã để hình thành nhóm cộng tác viên nhằm huy động lực lượng và gắn trách nhiệm trong công tác quản lý chăn nuôi, cảnh báo dịch bệnh, tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương đồng thời hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của nhóm cộng tác viên tại địa phương theo dự toán được UBND cấp huyện phê duyệt.

Do đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động của Nhóm công tác viên tại cấp xã để tham gia công tác tiêm phòng, cảnh báo và phòng chống dịch bệnh, phát huy hiệu quả phòng chống dịch bệnh tại địa phương và lực lượng này thay thế lực lượng thú y cấp thôn trước đây.

Câu số 52. Cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước kiến nghị: tại thời điểm điều tra dân số thôn Thọ Nghĩa và thôn Huỳnh Mai xã Phước Nghĩa có dưới 350 hộ dân, do đó theo quy định của UBND tỉnh thì phụ cấp cán bộ không chuyên trách của thôn là loại 2. Tuy nhiên, kết quả điều tra dân số của Cục Thống kê đến nay là quá lâu, quy mô số hộ dân của thôn có thay đổi. Cử tri đề nghị UBND tỉnh có văn bản điều chỉnh về việc xác định lại quy mô số hộ của thôn để đảm bảo quyền lợi cán bộ thôn ở cơ sở.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tuy Phước; giao UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, trả lời cho cử tri

Câu số 53. Cử tri phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm:

54.1. Sớm xem xét điều chỉnh bổ sung chức danh Phó trưởng thôn, phó trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh theo hướng không phân biệt số hộ gia đình trên địa bàn thôn, khu phố; vì hiện nay theo Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh quy định trên 500 hộ dân trở lên (đối với thôn) và 600 hộ dân trở lên (đối với khu phố) mới có thể bố trí 01 phó trưởng thôn đã gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của các thôn, khu phố.

54.2. Xem xét chế độ, chính sách đối với Tổ dân phố vì hiện nay lực lượng này phải làm rất nhiều nhiệm vụ nhưng chưa được đảm bảo quyền lợi.

Trả lời:

Nội dung 54.1, 54.2, UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố để thay thế các Thông tư số 04/2012/TT-BNV, 14/2018/TT-BNV, 05/2022/TTBNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố.

Căn cứ Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, quy định “*Thôn, làng (gọi chung là thôn); thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. Khu phố, khối phố, khu vực (gọi chung là khu phố); khu phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là khu phố*”.

Tổ dân phố theo kiến nghị của cử tri phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn được tổ chức dưới Khu phố thuộc phường. Hiện nay, Trung ương không quy định về chế độ, chính sách đối với tổ chức, hoạt động tự quản được tổ chức dưới khu

phổ. Vì vậy, chế độ, chính sách đối với Tổ dân phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xem xét, cân đối ngân sách để hỗ trợ.

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: có 07 kiến nghị

Câu số 54. Cử tri xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới mộ cho Mẹ Việt Nam anh hùng, vì hiện nay đã xuống cấp mà gia đình chưa có điều kiện sửa chữa.

Trả lời:

Theo quy định Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, không quy định hỗ trợ kinh phí xây dựng bia mộ cho Mẹ Việt Nam anh hùng. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và chuyển kiến nghị của cử tri đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để tổng hợp kiến nghị tại các kỳ họp của Quốc hội.

Câu số 55. Cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước kiến nghị: từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã Phước Nghĩa có 5 ngôi nhà thuộc diện người có công với cách mạng đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay các hộ này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm quan tâm hỗ trợ để các hộ gia đình có điều kiện ổn định.

Trả lời:

Theo Văn bản số 2629/SXD-QLN&PTĐT ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng Bình Định về việc triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, UBND huyện Tuy Phước ban hành Quyết định số 7943/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 về việc phê duyệt Danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tuy Phước, trong đó xã Phước Nghĩa có 7 hộ gia đình.

Như vậy, 05 hộ gia đình người có công trên là số hộ đã được bổ sung. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền.

Câu số 56. Cử tri khu phố Hòa Trung, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ tiền cho thân nhân, người thờ cúng để thắp hương cho Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần.

Trả lời:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân liệt sĩ. Theo đó, khi bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ và được hưởng ưu đãi đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Khi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần. Hiện nay, việc xây dựng chính sách ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã được đặt trong mặt bằng chung với các đối tượng khác trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, cân đối theo mức độ tham

gia, đóng góp và hy sinh, cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Câu số 57. Cử tri phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh cao hơn trung bình của cả nước.

Trả lời:

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,13% với 13.834 hộ nghèo. So với cả nước tỷ lệ hộ nghèo 2,93%, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bình Định cao hơn mức bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu do sự phối hợp thiếu đồng bộ, chặt chẽ của các ngành, địa phương; chưa xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ, thành viên của hộ để có giải pháp thoát nghèo phù hợp với từng nhóm hộ (không có đất sản xuất, không có vốn sản xuất kinh doanh, ốm đau bệnh tật...), giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay không có lao động (cao tuổi, khuyết tật, mồ côi) dẫn đến khả năng thoát nghèo là hết sức khó khăn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có người ốm đau, bệnh tật nặng chưa muốn thoát nghèo vì gánh nặng chi trả trong quá trình khám chữa bệnh.

Để đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 thấp hơn mức bình quân chung cả cả nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng mục tiêu, giải pháp để thực hiện kế hoạch giảm nghèo, cụ thể như sau:

a) Mục tiêu:

+ Phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 1,13% giảm 2% so với năm 2023 (8.848 hộ nghèo thoát nghèo) đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 cả nước còn từ 1,93% - 1,83%).

+ Năm 2025, tiếp tục duy trì tỷ lệ nghèo của tỉnh thấp hơn bình quân chung của cả nước. Dự kiến hộ nghèo của tỉnh còn 3.044 hộ nghèo, tỷ lệ 0,69% thấp hơn bình quân tỷ lệ hộ nghèo cả nước (dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn từ 0,9%-0,8%).

b) Giải pháp: Trên cơ sở đánh giá đúng nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo đề ra các giải pháp cho phù hợp, khả thi đối với từng hộ, như:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyên nhân nghèo do không có đất sản xuất: Chỉ đạo UBND các huyện xem xét quỹ đất sản xuất của địa phương, trường hợp có đất sản xuất, xem xét bố trí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển sản xuất; trường hợp không bố trí được đất sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyên nhân nghèo do không có vốn sản xuất, không có vốn mua sắm công cụ sản xuất: Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra, hướng dẫn lập dự án sản xuất, mua sắm công cụ để hộ nghèo, hộ cận nghèo vay sản xuất kinh doanh, mua sắm công cụ sản xuất.

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có kiến thức sản xuất, kỹ năng lao động sản xuất tổ chức đào tạo chuyên đổi nghề, giới thiệu việc làm tại các Công ty, nhà máy trên địa bàn tỉnh, hoặc tham gia xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các dự án phát triển sản xuất cộng đồng, liên kết theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập sau khi kết thúc dự án và vươn lên thoát nghèo.

+ Đối với nhóm hộ nghèo không có lao động (cao tuổi, khuyết tật, trẻ em mồ côi), hộ nghèo có người ốm đau bệnh nặng, xem xét ban hành nhóm chính sách: Chính sách hỗ trợ tăng thêm cho thành viên của hộ nhằm nâng cao mức sống tối thiểu cho các đối tượng yếu thế, nghèo cùng cực; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thành viên của hộ khi thoát nghèo.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công tác giảm nghèo toàn tỉnh trong tháng 4 năm 2024 nhằm triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, tạo bước đột phá trong năm 2024 đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống thấp hơn mức bình quân chung cả nước, huyện nghèo An Lão phấn đấu thoát huyện nghèo.

Câu số 58. Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng thực hiện các giải pháp kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn cao để tư vấn, giới thiệu việc làm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ra trường có việc làm, ổn định cuộc sống vì hiện nay tình trạng học sinh, sinh viên thất nghiệp còn nhiều, tránh lãng phí nguồn nhân lực xã hội đã được đào tạo.

Trả lời:

Hiện nay số sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường không tìm được việc làm hoặc việc làm chưa phù hợp đang là một thực tế, đó là hậu quả của công tác đào tạo, tâm lý sinh bằng cấp của rất nhiều gia đình chỉ muốn con mình vào đại học, mà không cần biết đến nhu cầu của thị trường lao động. Nhiều sinh viên ra trường hiện nay phải chấp nhận làm trái ngành, trái nghề đào tạo, thậm chí có người còn phải đầu bằng đại học để đi học nghề và dự tuyển vào làm việc trong các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ từ đại học trở lên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm khoảng 1,9% trên tổng số nhu cầu; trong khi nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề trên 40%. Mặt khác, theo báo cáo của các cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, có trên 80% học sinh, sinh viên học trình độ từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề ngay sau tốt nghiệp có việc làm ổn định.

Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu việc làm thông qua việc định kỳ mở các phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các điểm vệ tinh ở các huyện, thị xã, thành phố vào các ngày 05 và 20 hàng tháng, hoặc các phiên giao dịch việc làm lưu động, người lao động có thể đến các điểm giao dịch việc làm để tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động, hiện nay, nhu cầu tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, CHLB Đức (đây là thị trường có thu nhập cao, việc làm ổn định, điều kiện làm việc, ăn ở tương đối tốt) trên địa bàn tỉnh rất lớn, người lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nhất là sinh viên mới ra trường có thể đến UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi mình cư trú hoặc đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định để đăng ký tham gia đi xuất khẩu lao động.

Nhằm giúp cho học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ổn định, UBND tỉnh đề nghị cử tri tuyên truyền, tư vấn cho phụ huynh có con, em đang học THCS, THPT trên cơ sở năng lực của bản thân nên lựa chọn học nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh theo các ngành nghề thuộc các dự án mà tỉnh đang ưu tiên mời gọi đầu tư (chi tiết tại trang web www.binhdinhhinvest.gov.vn) thay vì tâm lý sinh bằng cấp của rất nhiều gia đình chỉ muốn con mình vào đại học.

Câu số 59. Cử tri phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn kiến nghị:
UBND tỉnh chỉ đạo Bưu điện tỉnh xem xét thực hiện chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi, khuyết tật bằng hình thức trực tiếp tại hộ gia đình, vì các đối tượng này đi lại khó khăn. Đồng thời, quan tâm cải tạo, sửa chữa các điểm giao dịch chi trả chế độ, vì hiện nay các địa điểm này có diện tích chật hẹp, không đảm bảo chỗ ngồi cho người đến nhận chế độ trợ cấp, lương hưu.

Trả lời:

Ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản gửi UBND thành phố Quy Nhơn, Bưu điện tỉnh để kiểm tra, rà soát. Tại Công văn số 112/LĐTĐBXH ngày 06/3/2024 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Quy Nhơn về việc phúc đáp Công văn số 527/SLĐTĐBXH-BTXH ngày 27/02/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo như sau:

Hiện nay, Bưu điện thành phố đang thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho 657 đối tượng bảo trợ xã hội của phường Hải Cảng từ ngày 06 đến ngày 14 hàng tháng. Trong đó, từ ngày 06 đến hết ngày 08 chi trả tại Bưu điện Cảng, số 111D Trần Hưng Đạo và từ ngày 09 đến hết ngày 14 chi trả tại Bưu điện Phan Bội Châu, số 197 Phan Bội Châu. Để hạn chế tình trạng đông đúc và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người nhận, trong 02 ngày đầu của đợt chi trả, Bưu điện thành phố thông báo chi trả theo từng khung giờ cụ thể cho các đối tượng của từng Khu phố, đồng thời, Bưu điện thành phố đang thực hiện chi trả tại nhà cho 02 đối tượng người cao tuổi không đi lại được và không có người thân nhận thay.

Vì vậy, đối với những trường hợp “*người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không đi lại được và không có người nhận thay trợ cấp Bưu điện thành phố thực hiện chi trả trợ cấp miễn phí tại nhà*”, UBND phường Hải Cảng kiểm tra, xác minh, lập danh sách và gửi về phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chuyển qua Bưu điện chi trả tại nhà. Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày

25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các địa phương tiếp tục tuyên truyền và vận động các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là những trường hợp khó khăn trong đi lại mở tài khoản và nhận trợ cấp không dùng tiền mặt.

Câu số 60. Cử tri phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có chính sách trợ giúp xã hội cho người từ 75 tuổi đến 80 tuổi trên địa bàn tỉnh mà không thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng này.

Trả lời:

Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đã quy định “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ-nghèo, hộ cận nghèo không thuộc quy định tại điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn” được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 góp phần bảo đảm đời sống của người cao tuổi gặp khó khăn. Ý kiến của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.

XII. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, AN NINH, TRẬT TỰ: có 01 kiến nghị

Câu số 61. Cử tri phường Bình Định, thị xã An Nhơn phản ánh: Hiện nay tình hình hoạt động của các tổ chức tài chính theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn tỉnh rất phức tạp. Cử tri đề nghị UBND tỉnh thành lập Tổ liên ngành kiểm tra hoạt động của các tổ chức này và các cơ sở dịch vụ cầm đồ để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời:

- Thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 452/KH-BCA-VP ngày 05/9/2023 của Bộ Công an về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2260/KH-CAT-PC02 ngày 14/9/2023 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (từ ngày 15/9/2023 đến 14/3/2024). Đã tiến hành rà soát hoạt động của các tổ chức tài chính, các cơ sở kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh có biểu hiện hoạt động liên quan “tín dụng đen” đưa vào diện theo dõi, quản lý trong đó có 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 04 công ty tài chính và 123 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

- UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 7586/UBND-NC ngày 14/10/2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số

3885/KH-TCTLN ngày 24/11/2023 của Tổ công tác liên ngành về kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024. Đã tổ chức 02 lượt kiểm tra, 04 cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm tại các cơ sở trên.

- Công an tỉnh đã tiếp nhận 10 vụ việc có liên quan hoạt động “tín dụng đen”. Kết quả: Khởi tố 04 vụ - 06 bị can về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 02 vụ - 05 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, 01 vụ - 01 bị can về hành vi cố ý gây thương tích, 01 vụ - 01 đối tượng đang cũng cố hồ sơ, 02 vụ - 05 đối tượng đang xác minh.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên mục An ninh Bình Định, trang Thông tin điện tử Công an tỉnh về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tác hại, hệ lụy của “tín dụng đen” gắn với một số vụ việc cụ thể xảy ra trên địa bàn tỉnh...; nâng cao nhận thức pháp luật, nắm rõ các quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là siết chặt quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT (*các cơ sở kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ...*) để chủ động rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính... có biểu hiện vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không phép, biến tướng trá hình để hoạt động “tín dụng đen”.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ các đối tượng, các hoạt động có liên quan đến “tín dụng đen”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi manh nha, hình thành các loại tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay và đòi nợ thuê...

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời đối với tội phạm liên quan “tín dụng đen” nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP ĐTBQH&HĐND tỉnh (80b);
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh